

Chuyển động Quốc Phòng từ ngày 14 tháng 7 đến 20 tháng 7 năm 2023

Thực hiện: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

22/7/2023



Chiến tranh Nga – Ukraine:

Prigozhin nói Wagner chuẩn bị ‘đến châu Phi’

Lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin nói với các binh sĩ của ông rằng họ sẽ không quay trở lại chiến trường Ukraine vào lúc này mà chuẩn bị cho “một hành trình mới đến châu Phi”. Kể từ năm 2018, Wagner đã hoạt động ở một số quốc gia châu Phi, bao gồm Cộng hòa Trung Phi (CAR), Libya và Mali. Hôm thứ Hai, tổng thống CAR cho biết hàng chục chiến binh Wagner đã đến nước này để giúp đảm bảo một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp vào ngày 30 tháng 7.

Xem thêm tại: Al Jazeera, [Prigozhin in video tells Wagner troops to prepare ‘for Africa’](#) Truy cập ngày 20/7/2023

Tướng Nga ở Ukraine bị cách chức vì lên tiếng chỉ trích chiến lược

Giới lãnh đạo quân sự của Moscow được cho là đã sa thải thiếu tướng Ivan Popov, Tổng tư lệnh Quân đoàn vũ trang liên hợp thứ 58 của Nga đóng quân ở miền nam Ukraine, vì những lo ngại của ông về việc quân đội chiến đấu không ngừng nghỉ và chỉ trích chiến lược chiến tranh của Nga. Trong số các vấn đề được thiếu tướng Popov nêu ra là việc Nga tấn công không hiệu quả các vũ khí hạng nặng của Ukraine và “thương vong cùng thương tích hàng loạt của những người lính Nga do pháo binh của kẻ thù”.

Xem thêm tại: Al Jazeera, [Russian general in Ukraine removed for strategy criticism: Report](#). Truy cập ngày 14/7/2023

Nga gia hạn thời gian gọi nhập ngũ thêm ít nhất 5 năm

Quốc hội Nga hôm thứ ba đã gia hạn độ tuổi tối đa mà nam giới có thể được huy động phục vụ trong quân đội thêm ít nhất 5 năm – đối với các sĩ quan cấp cao nhất, lên đến 70 tuổi. Luật mới được thông qua cho phép nam giới nhập ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc của họ mà không có bất kỳ cam kết nào nữa sẽ được huy động đến 40, 50 hoặc 55 tuổi, tùy thuộc vào yêu cầu. Nhưng trong mọi trường hợp, giới hạn tuổi đã được nâng lên 5 năm. Nga cũng duy trì một “lực lượng dự bị động viên” gồm những nam giới đã đăng ký tham gia khóa huấn luyện quân sự định kỳ và nhận trợ cấp sau khi kết thúc nghĩa vụ bắt buộc hoặc nghĩa vụ chuyên nghiệp.

Xem thêm tại: Reuters, [Russia extends eligibility for military call-up by at least five years](#). Truy cập ngày 19/7/2023

Nga phát động cuộc tấn công thứ hai vào Odesa của Ukraine

Nga đã tiến hành cuộc không kích ban đêm lần thứ hai vào thành phố cảng Odesa của Ukraine cũng như các cuộc không kích vào thủ đô Kyiv và bán đảo Crimea do Nga sáp nhập. Các hệ thống phòng không Ukraine cũng tham gia đẩy lùi một cuộc không kích của Nga vào Kyiv khiến cho tất cả tất cả drone của Nga đều bị bắn hạ. Các cuộc tấn công vào Odesa, một trong những cảng xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine, diễn ra sau cam kết trả đũa của Nga sau vụ nổ cây cầu nối Nga với Bán đảo Crimea hôm thứ hai, mà Moscow đổ lỗi cho Ukraine.

Xem thêm tại: Al Jazeera, [Russia launches ‘hellish’ second-night attack on Ukraine’s Odesa](#). Truy cập ngày 15/7/2023

Quân đội Nga nhận lô xe tăng nâng cấp mới

Nhà sản xuất xe tăng Uralvagonzavod của Nga thông báo đã bàn giao lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M và T-90M phiên bản nâng cấp mới cho Lực lượng Vũ trang Nga. Trang web giám sát tình báo mã nguồn mở Oryx cho biết ít nhất 2.137 xe tăng Nga đã bị tiêu diệt ở Ukraine. Nguồn dữ liệu cũng cho biết thêm 548 xe tăng bị lực lượng Ukraine bắt giữ, 121 chiếc bị hư hỏng và 115 chiếc bị bỏ lại trên chiến trường.

Xem thêm tại: Defence Blog, [Russian forces get new batch of upgraded tanks](#). Truy cập ngày 19/7/2023

Quân đội Nga nhận lô súng cối tự hành mới đầu tiên

Tập đoàn công nghệ và quốc phòng Rostec của Nga hôm thứ ba thông báo rằng những khẩu súng cối tự hành 2S41 Drok 82 mm mới đầu tiên đã được chuyển giao cho Quân đội Nga. Hệ thống súng cối Drok mới được phát triển trên xe tuần tra chống mìn Typhoon-VDV và được trang bị súng cối 82 mm có tầm bắn tối đa 6.000m và tầm bắn tối thiểu 100m. 2S41 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cung cấp tính toán dữ liệu bắn.

Xem thêm tại: Defence Blog, [Russian military receives initial batch of new self-propelled mortars](#). Truy cập ngày 19/7/2023

Putin nói xe tăng phương Tây là ‘mục tiêu ưu tiên’ của Nga ở Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin cho biết xe tăng do nước ngoài sản xuất là “mục tiêu ưu tiên” của lực lượng Nga ở Ukraine và việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Kyiv sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Ông Putin cũng tái khẳng định lập trường của mình rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ đe dọa an ninh của Nga trong khi việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ làm căng thẳng toàn cầu leo thang hơn nữa và kéo dài cuộc xung đột.

Xem thêm tại: Al Jazeera, [Putin says Western tanks ‘priority target’ for Russia in Ukraine](#). Truy cập ngày 15/7/2023

Quân đội Ukraine lần đầu tiên triển khai lựu pháo CAESAR 8×8 của Đan Mạch

Ukraine triển khai phiên bản 8×8 của pháo tự hành CAESAR 155mm để tiến hành các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Nga, do Đan Mạch viện trợ. CAESAR 8×8 được đặt trên khung gầm 8×8 Tatra, giúp tăng cường khả năng cơ động của pháo CAESAR trên các địa hình khác nhau. Thêm vào đó, CAESAR được trang bị súng 155mm/52 cal, có khả năng bắn các loại đạn tiêu chuẩn của NATO. Nó có tốc độ bắn sáu phát mỗi phút và tầm bắn tối đa khoảng 42 km với đạn tiêu chuẩn, tăng tầm tới 55 km với đạn hỗ trợ tên lửa.

Xem thêm tại: Army Recog, [Ukrainian Army deploys for the first time Danish CAESAR 8×8 howitzers to fight Russian troops](#). Truy cập ngày 18/7/2023

Ukraine nói giao tranh ở miền đông gia tăng

Quân đội Ukraine cho biết giao tranh ở miền đông Ukraine “có phần gia tăng” khi các lực lượng Ukraine và Nga đụng độ tại ít nhất ba khu vực ở mặt trận phía đông. Ngoài ra, quân đội Ukraine cho biết họ đã giành quyền kiểm soát một phần ngôi làng phía đông nam vùng Donetsk, gần một chuỗi các khu định cư nhỏ mà Ukraine chiếm lại hồi tháng 6. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar cho biết các lực lượng Nga đã tấn công theo hướng Kupyansk ở khu vực Kharkiv trong hai ngày liên tiếp. Bà Hanna Maliar cũng cho biết quân đội Ukraine và Nga đang tấn công lẫn nhau xung quanh thành phố Bakhmut nhưng các lực lượng Ukraine đang “dần tiến về phía trước” dọc theo sườn phía nam.

Xem thêm tại: Reuters, [Ukraine says fighting in east has intensified](#). Truy cập ngày 18/7/2023

Mỹ công bố viện trợ quân sự 1,3 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố một cam kết gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ USD cho Kyiv. Gói viện trợ mới bao gồm hệ thống phòng không tên lửa VAMPIRE, hai loại đạn tuần kích khác nhau, drone Phoenix

Ghost. Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ nhận được một số lượng đáng kể các hệ thống diệt drone do DroneShield Ltd (DRO.AX) của Úc sản xuất cùng với các radar, cảm biến và hệ thống phân tích.

Xem thêm tại: Reuters, [U.S. to announce \\$1.3 bln in military aid for Ukraine](#). Truy cập ngày 19/7/2023

Hàn Quốc cung cấp thêm thiết bị rà phá bom mìn cho Ukraine

Hàn Quốc sẽ cung cấp thêm thiết bị rà phá bom mìn cho Ukraine sau chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Kyiv. Tổng thống Yoon cho biết Hàn Quốc sẽ cung cấp các vật tư quân sự với quy mô lớn hơn cho Ukraine trong năm nay, sau khi cung cấp các vật tư phi sát thương như áo giáp và mũ bảo hiểm vào năm ngoái. Trước đây, Hàn Quốc đã chống lại áp lực của phương Tây trong việc trực tiếp giúp cung cấp vũ khí cho Ukraine với lý do có quan hệ kinh doanh với Nga và ảnh hưởng của Moscow đối với Triều Tiên.

Xem thêm tại: Reuters, [South Korea to provide more demining equipment to Ukraine](#). Truy cập ngày 17/8/2023

EU lên kế hoạch gây quỹ 20 tỷ euro để viện trợ quân đội Ukraine trong nhiều năm

EU đề xuất một quỹ chuyên dụng để duy trì dự trữ quân sự của Ukraine trong 4 năm tới với chi phí lên tới 20 tỷ euro. Đề xuất này sẽ không liên quan đến việc EU trực tiếp trả tiền mua vũ khí cho Ukraine. Thay vào đó, Brussels sẽ giúp các quốc gia trang trải chi phí mua và tặng các mặt hàng như đạn dược, tên lửa và xe tăng cho Ukraine. Trải dài trong bốn năm, quỹ này sẽ cho phép EU rút tiền từ một khoản trị giá 5 tỷ euro hàng năm. Tuy nhiên, các số liệu sẽ đại diện cho một mức trần và không nhằm mục đích đảm bảo rằng tất cả số tiền đó sẽ được chi tiêu.

Xem thêm tại: Politico, [EU plans €20B fund to stock Ukraine's military for years](#). Truy cập ngày 19/7/2023

Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương:

Đặc phái viên Mỹ của Trung Quốc thực hiện chuyến thăm Lầu Năm Góc hiếm hoi để đàm phán an ninh

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tà Phong (Xie Feng) hôm thứ tư đã tổ chức một cuộc họp hiếm hoi tại Lầu Năm Góc với trợ lý bộ trưởng quốc phòng Ely Ratner về quan hệ quốc phòng và “một loạt vấn đề an ninh khu vực và quốc tế”. Trước đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết đại sứ Tà kêu gọi Mỹ thỏa hiệp với Trung Quốc để dần dần đưa quan hệ giữa hai nước và quân đội của họ đi đúng hướng. Ông Tà Phong cũng yêu cầu “phía Mỹ hành động để loại bỏ các trở ngại, xử lý vấn đề Đài Loan và các vấn đề quan trọng và nhạy cảm khác một cách thận trọng theo các nguyên tắc của ba thông cáo chung Trung-Mỹ.”

Xem thêm tại: Reuters, [China's US envoy makes rare Pentagon visit for security-related talks.](#)
Truy cập ngày 14/7/2023

Trung Quốc cáo buộc Mỹ quân sự hóa không gian sau khi phản đối máy bay hải quân quá cảnh eo biển Đài Loan

Trung Quốc đang cáo buộc Mỹ quân sự hóa vùng không gian bên ngoài trái đất, một ngày sau khi họ phản đối việc máy bay chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Tan Kefei, cho biết rằng các hành động của Mỹ, bao gồm cả việc thành lập Lực lượng Không gian vào năm 2019 với tư cách là nhánh mới nhất của quân đội đã “tác động tiêu cực lớn đến an ninh không gian và sự ổn định chiến lược toàn cầu”.

Xem thêm tại: AP, [China accuses US of militarizing space following protest over Navy plane's Taiwan Strait transit.](#) Truy cập ngày 15/7/2023

Tướng Mỹ nói Washington cần đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho biết Washington và các đồng minh cần đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan trong những năm tới để giúp hòn đảo này tự vệ. Kể từ năm ngoái, Đài Loan đã phàn nàn về sự chậm trễ trong việc giao vũ khí của Mỹ, chẳng hạn như tên lửa phòng không Stinger, khi các nhà sản xuất chuyển nguồn cung sang cung cấp cho Ukraine. Tướng Mark Milley cũng lưu ý rằng Mỹ đang xem xét liệu có cần thay đổi nơi đóng quân của một số lực lượng Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương hay không.

Xem thêm tại: Reuters, [US needs to speed up delivery of weapons to Taiwan, US general says.](#)
Truy cập ngày 15/7/2023

Đài Loan tổ chức diễn tập chống đổ bộ Bát Lý với các hệ thống vũ khí tiên tiến

Quân đội Đài Loan hôm thứ năm đã triển khai xe bọc thép, drone và tên lửa chống tăng Javelin trong cuộc tập trận chống đổ bộ như một phần của cuộc tập trận quân sự Hán Quang (Han Kuang) dọc theo một bãi biển ở Bát Lý. Cuộc diễn tập cho thấy quân phòng thủ (Đài Loan) triển khai UAV để xác định tọa độ của lực lượng đối phương và mang theo tên lửa FGM-148 Javelin trong chiến hào. Khu vực hình tam giác giữa bãi biển Bát Lý, cảng Đài Bắc gần đó và cửa sông Đạm Thủy được coi là dễ bị tổn thương và theo truyền thống là địa điểm tổ chức các cuộc tập trận chống đổ bộ.

Xem thêm tại: Focus Taiwan, [Advanced weapons systems seen during Bali anti-landing drill rehearsal.](#) Truy cập ngày 14/7/2023

Đài Loan báo cáo số lượng kỷ lục tàu chiến Trung Quốc ở vùng biển quanh đảo

Đài Loan đã phát hiện kỷ lục 16 tàu chiến Trung Quốc đã được phát hiện ở vùng biển xung quanh hòn đảo trong khoảng thời gian 24 giờ vào cuối tuần trước. Trong hơn 72 giờ vào giữa tuần trước, 73 máy bay của PLA hoặc đã vượt qua đường trung tuyến của Eo biển Đài Loan hoặc đã đi vào phần đông nam hoặc tây nam của vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo.

Xem thêm tại: CNN, [Taiwan reports record number of Chinese warships in waters around the island](#). Truy cập ngày 18/7/2023

Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận quân sự chung ở vùng biển chiến lược gần Nhật Bản

Nga sẽ cử lực lượng không quân và hải quân tham gia cuộc tập trận chung do Trung Quốc dẫn đầu ở Biển Nhật Bản. Theo đó, cuộc tập trận “Northern/Interaction -2023” sẽ tập trung vào việc “duy trì an ninh của các hành lang hàng hải chiến lược” mà chưa có ngày cụ thể. Các chuyên gia quốc phòng cho biết các cuộc tập trận chung có thể được coi là một phản ứng rõ ràng đối với những nỗ lực của Washington nhằm hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, gây ra mối đe dọa tiềm tàng cho cả Trung Quốc và Nga.

Xem thêm tại: SCMP, [China and Russia to hold joint military drill in strategic waters near Japan](#). Truy cập ngày 16/7/2023

Nhật Bản, Pháp sẽ tổ chức cuộc tập trận máy bay chiến đấu chung đầu tiên vào tuần tới

Lực lượng Phòng vệ Trên không cho biết Nhật Bản và Pháp sẽ tổ chức cuộc tập trận máy bay chiến đấu chung đầu tiên từ ngày 26 đến 29 tháng 7. Lực lượng không quân Nhật Bản cho biết cuộc tập trận dự kiến diễn ra tại Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Xem thêm tại: Reuters, [Japan, France to hold first-ever joint fighter jet drill next week](#). Truy cập ngày 18/9/2023

Nhật bắn tên lửa diệt hạm tiên tiến vào bờ biển Úc

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đang chuẩn bị sớm tiến hành bắn tên lửa đất đối hạm (SSM) Type 12 tại một bãi tập vũ khí ở Vịnh Jervis, phía nam Sydney. Động thái này sẽ diễn ra cùng ngày Cuộc tập trận Talisman Sabre 2023 chính thức khai mạc tại Sydney, nơi mà năm nay Hàn Quốc cũng sẽ trình diễn hệ thống phóng tên lửa đa năng Chunmoo được ca ngợi rất nhiều. Tên lửa đất đối hạm Type 12 là vũ khí gắn trên xe tải do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản phát triển vào năm 2012, có tầm bắn khoảng 200 km.

Xem thêm tại: ABC, [Japan to fire advanced ship-killing missile on Australia's shores](#). Truy cập ngày 19/7/2023

Tư lệnh quân đội Mỹ ca ngợi việc tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản như một trụ cột chống lại Trung Quốc và Triều Tiên

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley khuyến khích Nhật Bản cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới, gọi nỗ lực gây tranh cãi của Tokyo nhằm củng cố quân đội là rất quan trọng để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên và Trung Quốc. Ngân sách của Nhật Bản cho năm tài chính sắp tới cung cấp mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục 50 tỷ USD, tăng 20% so với một năm trước đó. Con số đó bao gồm 1,55 tỷ USD để triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa do Mỹ sản xuất có thể phóng từ tàu chiến và có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 1.600 km.

Xem thêm tại: AP, [US military chief praises Japan's defense funding boost as a buttress against China and North Korea](#). Truy cập ngày 15/7/2023

Mỹ, Hàn, Nhật diễn tập phòng thủ tên lửa sau vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm chủ nhật đã tổ chức một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng của Triều Tiên vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18. Cuộc tập trận ba bên được tiến hành ở vùng biển quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, quy tụ các tàu khu trục được trang bị hệ thống radar Aegis của ba nước. Cuộc tập trận nhằm làm chủ các biện pháp phản ứng của ba nước đồng minh trước vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với mục tiêu ảo.

Xem thêm tại: Reuters, US, [South Korea, Japan hold missile defence drill after North's ICBM launch](#). Truy cập ngày 17/7/2023

Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc

Mỹ hôm thứ ba đã triển khai tàu ngầm tên lửa đạn đạo trang bị hạt nhân (SSBN) USS Kentucky tới Hàn Quốc. Các chuyến thăm định kỳ của các SSBN Mỹ tới Hàn Quốc là một trong một số thỏa thuận mà tổng thống hai nước đạt được vào tháng 4 nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên. Sau đó, quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía đông của nước này. Cả hai tên lửa được phóng vào sáng sớm thứ tư dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Các vụ phóng diễn ra gần một tuần sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn Hwasong-18 mới nhất mà Bình Nhưỡng cho là lời cảnh báo đối với Mỹ và các đối thủ khác.

Xem thêm tại: Al Jazeera, [US deploys nuclear-armed submarine to South Korea](#). Truy cập ngày 18/7/2023; [N Korea fires 2 ballistic missiles as US sub arrives in S Korea](#). Truy cập ngày 19/7/2023

Lính Mỹ bị kỷ luật trốn sang Triều Tiên

Một binh sĩ Mỹ đang đối mặt với án kỷ luật đã trốn qua biên giới liên Triều để vào Triều Tiên hôm thứ ba và được cho là đang bị Triều Tiên giam giữ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bày tỏ lo ngại cho người lính, người mà quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết đã tham gia chuyển tham quan định hướng tại Khu vực An ninh chung giữa hai miền Triều Tiên và “cố tình và không được phép vượt qua Đường phân giới quân sự để vào Triều Tiên”. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết các quan chức Mỹ tại Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Liên Hợp Quốc đều đang làm việc để “xác định thêm thông tin và giải quyết tình huống này”.

Xem thêm tại; Reuters, [US soldier facing disciplinary action flees into North Korea](#). Truy cập ngày 20/7/2023

Ấn Độ dọn đường cho việc mua máy bay chiến đấu Rafale của hải quân

Rafale M do Pháp sản xuất từ Dassault Aviation được coi là máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Hải quân Ấn Độ sau khi New Delhi đồng ý mua 26 chiếc máy bay này. Rafale M phiên bản hải quân được cho là một phần trong gói vũ khí lớn của Pháp, bao gồm cả ba tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Scorpène. Cụ thể hơn, thương vụ mua bán vũ khí của Pháp sẽ bao gồm 4 chiếc Rafale hai chỗ ngồi, sẽ được sử dụng để huấn luyện. Trong khi đó, ba tàu ngầm lớp Scorpène sẽ được đóng chung bởi Công ty Mazagon Dock của Ấn Độ và Tập đoàn Hải quân của Pháp.

Xem thêm tại: The Drive, [India Clears The Way For Naval Rafale Fighter Purchase](#). Truy cập ngày 14/7/2023

Ngôi đền Hindu bị tấn công bằng súng phóng tên lửa ở Pakistan

Một nhóm thổ phỉ đã nhắm vào một ngôi đền Hindu ở tỉnh Sindh phía nam Pakistan, đánh dấu vụ phá hoại thứ hai nhắm vào nơi thờ cúng của cộng đồng thiểu số trong vòng chưa đầy hai ngày. Cuộc tấn công này diễn ra sau các mối đe dọa gần đây do thổ phỉ gây ra ở các khu vực ven sông Kashmore và Ghotki, nhắm vào các địa điểm thờ cúng của người theo đạo Hindu và các thành viên cộng đồng để trả đũa câu chuyện tình yêu liên quan đến Seema Haider Jakhrani. Seema, một phụ nữ Pakistan có 4 con, đã rời khỏi đất nước và tới Ấn Độ vào năm 2019 để sống cùng một người đàn ông theo đạo Hindu.

Xem thêm tại: India Today, [After Seema Haider threat, Hindu temple attacked with rocket launchers in Pakistan](#). Truy cập ngày 18/7/2023

Quần đảo Solomon khẳng định Trung Quốc không có lợi ích chiến lược ở Thái Bình Dương

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare tuyên bố rằng Bắc Kinh không có “lợi ích chiến lược” ở Thái Bình Dương và cho thấy cường quốc mới nổi đã bị phương Tây bỏ nhợ một

cách bất công. Trước đó, quốc đảo Solomon và Trung Quốc đã chính thức nâng tầm quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” và đã ký kết một loạt hiệp định mới – bao gồm kế hoạch “thực hiện” thỏa thuận hợp tác cảnh sát được ký kết vào năm ngoái. Bình luận của thủ tướng Sogavare diễn ra khi Trung Quốc có động thái mở rộng đào tạo cảnh sát ở Quần đảo Solomon, và sau một số khoản quyên góp thiết bị cấp cao cho Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Quần đảo Solomon từ đại sứ quán Trung Quốc – bao gồm thiết bị chống bạo động, xe vòi rồng và xe máy.

Xem thêm tại: ABC, [Solomon Islands PM Sogavare insists China has no strategic interest in Pacific after new police pacts signed](#). Truy cập ngày 14/7/2023

Azerbaijan cho biết Nga, Armenia không thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Nagorno-Karabakh

Azerbaijan hôm thứ Bảy cho biết Nga và Armenia không thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở vùng đất Nagorno-Karabakh. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Azerbaijan và Armenia đã xảy ra hai cuộc chiến tranh giành Nagorno-Karabakh, một vùng núi nhỏ thuộc Azerbaijan nhưng có khoảng 120.000 người Armenia sinh sống. Armenia và Azerbaijan đã thảo luận về một thỏa thuận hòa bình, trong đó Nga cũng đang cố gắng duy trì vai trò lãnh đạo và trong đó hai nước sẽ thống nhất về biên giới, giải quyết những khác biệt về vùng đất này và khơi thông quan hệ.

Xem thêm tại: Reuters, [Azerbaijan says Russia, Armenia not fulfilling Nagorno-Karabakh ceasefire deal](#). Truy cập ngày 16/7/2023

PDF phát động cuộc tấn công vào căn cứ không quân quân sự chiến lược ở Vùng Mandalay

Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Mandalay (MDY-PDF) tuyên bố đã tấn công một căn cứ của lực lượng không quân Myanmar ở phía đông thị trấn Madaya vào sáng sớm thứ Bảy. Căn cứ Phòng không 1014, nằm gần đập Si Taw Gyi và làng Ingyin Myaing, và là một trong hai địa điểm quân sự đặc biệt chiến lược của Myanmar ở thị trấn Madaya, địa điểm còn lại là trung tâm tuyển dụng. Nhóm kháng chiến cũng chặn được quân tiếp viện được gửi đến từ thành phố Mandalay và từ thị trấn Thabeikkyin khi hai đoàn xe gồm ba xe tải tiến về phía Ingyin Myaing.

Xem thêm tại: Myanmar-now, [PDF launches attack on strategic junta air force base in Mandalay Region](#). Truy cập ngày 19/7/2023

Việt Nam tăng cường quan hệ quốc phòng với Úc

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hôm thứ sáu đã đến thăm chính thức thủ đô Canberra, Úc. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã hội đàm với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Úc, Đại tướng Angus Campbell, nhất trí tăng cường hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực như đối ngoại quốc phòng, gìn giữ hòa bình LHQ, đồng thời nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng; tăng

cường tham vấn, phối hợp tại các cơ chế đa phương cùng tham gia, nhất là các nhóm chuyên gia ADMM+.

Xem thêm tại: QDND, [Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia](#). Truy cập ngày 15/7/2023

Châu Âu – Trung Đông – Châu Phi – Mỹ-Latinh:

Anh đặt hàng 280 triệu bảng cho đạn dược chiến trường tiền tuyến

BAE Systems đã công bố đơn đặt hàng trị giá 280 triệu bảng từ Bộ Quốc phòng Anh để cung cấp đạn dược cho tiền tuyến, với khả năng tăng lên hơn 400 triệu bảng Anh. Các mặt hàng thiết yếu như đạn pháo 155mm, đạn cỡ trung bình 30mm và đạn 5,56mm sẽ được gia tăng sản xuất đáng kể. Thỏa thuận này được thiết lập để tạo ra hơn 200 việc làm ở miền Bắc nước Anh và miền Nam xứ Wales, bổ sung vào lực lượng lao động 1.200 người của BAE tại Vương quốc Anh.

Xem thêm tại: UKDJ, [UK places £280m order for frontline battlefield munitions](#). Truy cập ngày 16/7/2023

Gián điệp Trung Quốc xâm nhập ‘mọi lĩnh vực’ của Anh

Báo cáo của Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội cho biết Trung Quốc đã thâm nhập vào “mọi lĩnh vực” của nền kinh tế Vương quốc Anh. Theo báo cáo, quy mô, tham vọng và khả năng của Trung Quốc đã giúp nước này thâm nhập thành công vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế Anh. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết chính phủ đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự can thiệp bằng cách giảm sự phụ thuộc của Anh vào công nghệ Trung Quốc, nhưng ông muốn có quan hệ “cởi mở” và “mang tính xây dựng” với Trung Quốc.

Xem thêm tại: BBC, [Chinese spies penetrated ‘every sector’ of UK, ISC report warns](#). Truy cập ngày 19/8/2023

Ý mua xe tăng chiến đấu Leopard, nâng cấp Arietes

Ý đang có kế hoạch mua 133 xe tăng Leopard 2A8 mới do Đức chế tạo và nâng cấp 125 xe tăng Ariete cũ kỹ trị giá 4,4 tỷ USD để đạt được sự cải thiện “triệt để và đáng kể” trong khả năng trên bộ của mình khi cuộc xung đột Ukraine khiến xe tăng một lần nữa trở thành một yếu tố “cơ bản” của chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Isabella Rauti cho biết nước này cần hơn 250 xe tăng chiến đấu để đáp ứng các yêu cầu của NATO. Việc nâng cấp 125 chiếc Arietes sẽ tiêu tốn khoảng 900 triệu euro, kéo dài tuổi thọ của chúng đến năm 2034.

Xem thêm tại: Defense News, [Italy to buy Leopard combat tanks, upgrade Arietes](#). Truy cập ngày 15/7/2023

Mỹ gửi máy bay chiến đấu F-16 tới vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng với Iran

Mỹ sẽ điều máy bay chiến đấu F-16 đến vùng Vịnh vào cuối tuần này để tăng cường cho máy bay tấn công A-10 đã tuần tra ở đó hơn một tuần. Các máy bay F-16 sẽ yểm trợ trên không cho các tàu di chuyển qua tuyến đường thủy và tăng khả năng triển khai của quân đội Mỹ trong khu vực, như một biện pháp răn đe đối với Iran. Quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho biết Washington đang xem xét một số lựa chọn quân sự để đối phó với hành động gây hấn ngày càng tăng của Nga trên bầu trời Syria.

Xem thêm tại: Al Jazeera, [US to send F-16 fighter jets to Gulf amid Iran shipping tensions](#). Truy cập ngày 16/7/2023

Mỹ phân bổ 500 triệu USD cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel

Mỹ đã thông qua Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2024, trong đó bao gồm điều khoản phân bổ 500 triệu USD để tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, cùng với một số biện pháp khác nhằm hỗ trợ an ninh của đất nước này. Số tiền được phân bổ sẽ được sử dụng cho các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn diện của Israel, bao gồm Vòm Sắt, Arrow II, Arrow III và David's Sling. Trong khi Vòm Sắt chủ yếu chống lại các loại tên lửa tầm ngắn từ Gaza và Lebanon, các hệ thống khác bảo vệ Israel trước các loại tên lửa lớn hơn với tầm bắn xa hơn.

Xem thêm tại: Army Recog, [United States allocates \\$500 million for Israel's missile defense systems](#). Truy cập ngày 18/7/2023

Chuyên mục Phân tích:

NATO trong thập niên mới (P2): Ukraine sẽ giúp châu Âu an toàn hơn?

Khác với Ukraine năm 2008, vốn chỉ tìm cách tham gia vào ô an an ninh tập thể, Ukraine của hiện tại là quốc gia đóng góp an ninh, tự bảo vệ bản thân và cộng đồng châu Âu-Đại Tây Dương trước một nước Nga hung hăng và theo chủ nghĩa phục thù. Các đơn vị thiện chiến của Ukraine sẽ đóng quân tại các quốc gia đồng minh để tìm kiếm sự bảo vệ khỏi mối đe dọa từ Nga. Không thành viên NATO nào khác có kinh nghiệm và kỹ năng của Ukraine, kể cả cách phản ứng và đẩy lùi một cuộc xâm lược trong vòng vài giờ. Điều đó giải quyết một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của liên minh—phản hồi nhanh chóng—đồng thời tăng cường an ninh tập thể. Do đó, khi Ukraine trở thành thành viên của NATO, quốc gia này sẽ là người bảo hộ sườn phía đông của liên minh. Tuy nhiên, cuộc chiến tiếp theo có thể tránh được bằng cách kết nạp Ukraine vào NATO. Do đó, những gì Ukraine đang yêu cầu là một bước tiến mạnh mẽ hướng tới tư cách thành viên trong tương lai của Ukraine. Tại Vilnius, Ukraine yêu cầu NATO nhận ra ba điều rõ ràng: Thứ nhất, NATO cần Ukraine cũng như Ukraine cần NATO; thứ hai, Ukraine là một phần không thể tách rời của an ninh châu Âu-Đại Tây Dương; và thứ ba, Ukraine nên được mời gia nhập NATO ngay bây giờ, với tư cách thành viên có hiệu lực khi các

điều kiện được đáp ứng. Một lời mời như thế này sẽ không khiêu khích Tổng thống Nga Vladimir Putin—ngược lại, nó sẽ ngăn cản ông ta tiến hành những hành động gây hấn trong tương lai. Khi đối đầu với sức mạnh, Putin sẽ luôn lùi bước, như tất cả những gì chúng ta đã thấy khi Tập đoàn Wagner tiến về Moscow. Với việc Putin bị suy yếu bởi cuộc binh biến, xuất hiện một cơ hội tuyệt vời để mời Ukraine gia nhập NATO.

Xem thêm tại: Foreign Policy, [NATO's Next Decade: Ukraine in NATO Will Make Europe Safer](#).
Truy cập ngày 15/7/2023

Thích ứng với khả năng tác chiến ngày càng tiến hóa của Nga sẽ đem lại chiến thắng cho Ukraine?

Cuộc chiến thích ứng diễn ra hằng ngày trong chiến lược và chiến thuật của Ukraine. Ở cấp độ chiến lược, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục thích ứng, biến đổi từ lối tổ chức quân đội thời Liên Xô cho đến lấy mô thức NATO làm trung tâm. Cuộc xâm lược của Nga đã tăng cường thích ứng chiến lược khi thiết bị quân sự của phương Tây, từ lựu pháo đến xe tải, hệ thống phòng không cho đến xe tăng đã giúp thay đổi lực lượng vũ trang Ukraine. Thêm vào đó, các chiến thuật của Ukraine cũng đã phát triển để kết hợp các ý tưởng của NATO về chỉ huy nhiệm vụ, chiến tranh kết hợp vũ khí và tấn công chính xác. Trên chiến trường, Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật của mình ở miền bắc đất nước trong những tuần đầu để triển khai các đội chống thiết giáp nhỏ, cơ động và bán tự hành. Những lực lượng này đã giao tranh và tiêu diệt các lực lượng Nga bằng cách sử dụng một số con đường ở miền bắc Ukraine. Cùng với việc chính phủ Ukraine cố tình gây lũ lụt, sự thích ứng này đã phá hủy lực lượng hậu cần của Nga, tước bỏ lương thực, nhiên liệu và đạn dược của các đơn vị chiến đấu và buộc quân Nga cuối cùng phải rút lui về Belarus. Thêm vào đó, HIMARS cũng giúp Ukraine thích ứng với khả năng tấn công lực lượng Nga vừa ở tầm xa hơn vừa chính xác hơn, đồng thời buộc quân Nga phải di dời cứ điểm chỉ huy và hậu cần xa hơn về hậu phương. Gần đây hơn, Ukraine phải thích ứng với việc thu thập tình báo về tuyến phòng thủ của Nga tại phía nam Ukraine (phòng tuyến Surovikin) trong khi các cuộc tấn công hồi tháng 6 không đạt được đột phá tác chiến nào.

Do đó, Ukraine đã thích ứng một lần nữa trong những tuần qua. Trước nhất, thay vì tập trung các phương tiện bọc thép để chọc thủng các bãi mìn, Ukraine đã chuyển sang sử dụng nhiều hơn các hoạt động tháo dỡ, phân tách xuyên qua các bãi mìn. Thay vì tìm kiếm sự xâm nhập nhanh chóng vào hệ thống phòng thủ của Nga, người Ukraine hiện đang di chuyển có chủ ý hơn và áp dụng cách tiếp cận “căn và giữ” để bảo toàn sức mạnh chiến đấu của họ. Cuối cùng, một nỗ lực quan trọng là thích ứng văn hóa do Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Zaluzhnyi, lãnh đạo. Theo đó, tướng Zaluzhnyi tìm cách để tiếng nói của các chỉ huy cấp dưới được mọi người lắng nghe. Quá trình chuyển hóa sức mạnh chiến đấu của Ukraine – ở các khía cạnh thể chất, đạo đức và trí tuệ – vẫn là một công việc đang được tiến hành. Dù một số ý tưởng và quy trình cũ của Liên Xô vẫn còn, nhưng trong bối cảnh Nga tiếp tục phát triển, người Ukraine phải không ngừng học hỏi, chia sẻ bài học và thích nghi để luôn đi trước đối thủ của họ một bước.

Xem thêm tại: ABC, [The battle to adapt to Russia's evolving war tactics is essential if Ukraine is to emerge victorious](#). Truy cập ngày 18/7/2023

Mỹ có thể vừa giúp Ukraine vừa ưu tiên châu Á như thế nào?

Trong khi một cuộc xung đột tại Tây Thái Bình Dương đang ngày càng có khả năng xảy ra, Mỹ vẫn chưa chuẩn bị cho cuộc chiến này với sự ưu tiên cần thiết. Do đó, Mỹ cần phải ưu tiên khắc phục lỗ hổng này trên mọi phương diện bằng tất cả nguồn lực nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Trung Quốc tại chuỗi đảo thứ nhất. Theo đó, vũ khí có thể giúp Mỹ đạt được mục tiêu này bao gồm HIMARS, ATACMS, GMLRS và UAV chiến thuật cũng như các hệ thống phòng thủ như Patriot, NASAMS, Harpoons, Stingers và Javelin mà quân phòng thủ Đài Loan hoặc Mỹ có thể sử dụng để làm suy yếu lực lượng xâm lược.

Ngoài ra, nó cũng bao gồm những thứ khác ngoài vũ khí, bao gồm tiền bạc, vốn liếng chính trị, nguồn lực tình báo, sự chú ý và năng lực của cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, các nỗ lực trên không có nghĩa là Mỹ nên ngừng trợ giúp Ukraine. Ngược lại, Mỹ có lợi ích quan trọng đối với sự sống còn của Ukraine. Trên hết, nếu Nga sáp nhập Ukraine hoặc làm suy yếu Ukraine đến mức có thể sử dụng Ukraine làm cơ sở cho các cuộc tấn công chống lại NATO, thì một Moscow dường như đang huy động đối đầu lâu dài với phương Tây sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp và đáng kể hơn đối với Châu Âu. Có ba cách để Mỹ có thể vừa giúp Ukraine vừa ưu tiên phòng thủ chuỗi đảo thứ nhất tại châu Á. Đầu tiên, Mỹ cần phải tạo ra động lực cho các nước châu Âu đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Washington có thể giúp thay đổi tính toán của các quốc gia chủ chốt bằng cách thay đổi động cơ để họ gánh vác nhiều gánh nặng hơn, bằng cách nâng cao và hỗ trợ nỗ lực của các nhà lãnh đạo như Ba Lan cũng như bằng cách tăng cường áp lực lên những nước tụt hậu như Đức. Đồng thời, Mỹ cũng cần phải làm rõ rằng việc tập trung vào Thái Bình Dương có thể giúp ích cho nỗ lực này. Kế đến, Lầu Năm Góc cũng có thể đưa những hệ thống vũ khí sắp hết hạn sử dụng như chiến đấu cơ A-10, F-16, các biến thể F-15 và F/A-18, và một số loại xe tăng, chiến đấu bộ binh cho đến các loại đạn pháo, đạn vũ khí hạng nhẹ cho Ukraine. Thêm vào đó, Washington cũng có thể cung cấp cho Ukraine nhiều khí tài được dự trữ tại các nước châu Âu, những hệ thống chiến đấu mặt đất lý tưởng cho chiến trường châu Âu và không cần thiết cũng như thậm chí không hữu ích cho một tình huống dự phòng của Trung Quốc, chẳng hạn như các loại xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến hơn, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và pháo tự hành. Hơn nữa, theo thời gian, Mỹ có thể và nên hồi sinh các cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình để nhanh chóng sản xuất nhiều loại vũ khí và nền tảng ở quy mô lớn hơn nhiều. Khôi phục sức mạnh công nghiệp quốc phòng của Mỹ sẽ giúp cải thiện nhiều đánh đổi khó khăn mà chúng ta hiện đang phải đối mặt, cho phép chúng ta không chỉ đảm bảo lực lượng của mình được trang bị tốt hơn mà còn trang bị vũ khí cho các đồng minh để gánh vác nhiều hơn gánh nặng tự vệ.

Xem thêm tại: Time, [How We Can Help Ukraine While Genuinely Prioritizing Asia](#). Truy cập ngày 15/7/2023

NATO đang khơi mào chiến tranh lạnh với Trung Quốc?

Dù thách thức từ Trung Quốc được dự đoán sẽ trở nên quan trọng trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh NATO vừa qua, nhưng cách mà liên minh mô tả Bắc Kinh cho thấy Mỹ và đồng minh đang cố gắng đối đầu với ông Tập trong một cuộc chiến tranh lạnh mới. Một phe trong NATO, chịu ảnh hưởng của Washington, đã cố gắng tăng cường tình cảm chống Trung Quốc trong một thời gian khá dài. Kể từ đó, nhóm này đã thể hiện một cách phô trương chủ nghĩa cấp tiến, sự lo lắng, sự hung hăng và sự can thiệp bốc đồng vào các vấn đề của Châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, việc Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand được mời đến dự cũng gửi một thông điệp rõ ràng về ý định của liên minh quân sự này nhằm mở rộng sự hiện diện tại châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, việc điều động chiến lược phức tạp do NATO và Mỹ lên kế hoạch trong ván cờ mở rộng này chứa đầy những rủi ro và sự bất định cố hữu. Trước đó, vào năm 2019, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng liên minh sẽ không nhúng tay vào Biển Đông. Trong cùng năm, quan điểm về Trung Quốc, vốn không được chú ý nhiều, lần đầu tiên được NATO thừa nhận, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong việc liên minh quân sự công nhận tầm quan trọng chiến lược của Bắc Kinh. Hai năm sau đó, NATO dần đóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tham vọng và những thách thức mang tính hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ từ Trung Quốc. Nhưng chỉ sau khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu, Trung Quốc mới trở nên đáng chú ý trong tài liệu khái niệm chiến lược năm 2022 của NATO, vốn dành nhiều sự chú ý hơn so với trước đây. Để đối phó với thách thức từ Trung Quốc, NATO đã có các cuộc đối thoại thường xuyên và bền vững với các đối tác quan trọng của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc, thậm chí còn thảo luận về kế hoạch thành lập văn phòng tại Tokyo. Trong khi nỗ lực của NATO thành lập văn phòng liên lạc ở Tokyo chưa thành hiện thực, tổ chức này có thể theo đuổi các cách tiếp cận khác để khẳng định sự hiện diện của mình ở Châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm thúc đẩy quan hệ song phương đáng kể với các đối tác khu vực được chỉ định và thậm chí, có khả năng tham gia vào các hoạt động quân sự chung. Những hành động như vậy sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng ở Châu Á-Thái Bình Dương.

Xem thêm tại: SCMP, [Nato is clearly trying to start a cold war with China](#). Truy cập ngày 16/7/2023

Tại sao Mỹ lại cần nhiều tàu ngầm tấn công hơn?

Vào năm 2021, Mỹ cùng Úc và Anh đã ký thành lập liên minh AUKUS nhằm gia tăng khả năng răn đe tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Theo đó, trụ cột thứ nhất của hiệp ước này Mỹ sẽ bán tàu ngầm hạt nhân tấn công cho Úc. Đổi lại, Úc sẽ mở rộng căn cứ tàu ngầm của Mỹ. Tàu ngầm tấn công là một trong những vũ khí hiệu quả nhất khi chiến tranh dưới biển là một trong số ít lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh so với quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, theo kế hoạch thì Mỹ sẽ chuyển giao các tàu ngầm Virginia cho quốc gia đối tác trong khi vẫn chưa đạt được các yêu cầu của hải quân. Theo đó, hải quân Mỹ cần 66 tàu ngầm tấn công hạt nhân trong khi hiện tại Washington chỉ sở hữu 49. Chưa hết, hải quân Mỹ cũng dự kiến kho vũ khí của họ sẽ giảm xuống còn 46 chiếc vào năm 2030 do các tàu ngầm hạt nhân cũ ngừng hoạt động nhanh hơn so với việc chúng được thay thế. Ngoài ra, gần 40% tàu ngầm tấn công của Mỹ không thể triển khai do các đợt trì hoãn bảo dưỡng. Mặt khác, cơ sở công nghiệp tàu ngầm của Mỹ vẫn

chưa thể đạt yêu cầu khi sản xuất trung bình 1,2 tàu ngầm tấn công lớp Virginia mỗi năm, thiếu hai tàu mà hải quân cần. Do đó, để giữ cam kết AUKUS và không làm giảm hạm đội của mình, Mỹ sẽ phải sản xuất từ 2,3 đến 2,5 tàu ngầm tấn công mỗi năm. Những cải tiến trong bảo trì tàu ngầm và căn cứ sẽ giúp tăng cường triển khai hạm đội tàu ngầm, làm cho tác dụng răn đe của những vũ khí này thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đầu tư của Úc vào các nhà máy đóng tàu của Mỹ cũng sẽ giúp ích, nhưng chúng ta không thể thu nhỏ hạm đội tàu ngầm đang làm việc quá sức của Mỹ vào thời điểm nguy hiểm. May mắn thay, có một giải pháp. Tổng thống Biden nên gửi ngay cho Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phân bổ bổ sung— bao gồm cả kế hoạch thực hiện chi tiết — giúp tăng sản lượng tàu ngầm của Mỹ lên 2,5 tàu ngầm tấn công lớp Virginia mỗi năm. Đã đến lúc thực hiện các khoản đầu tư mang tính thể hệ vào năng lực sản xuất tàu ngầm của Mỹ, bao gồm các sáng kiến phát triển lực lượng lao động và nhà cung cấp.

Xem thêm tại: WSJ, [The U.S. Navy Needs More Attack Submarines](#). Truy cập ngày 17/7/2023

<https://nghienquocute.org/2023/07/21>